



เปลี่ยนผ่าน

ทีมข่าวการเมือง
มติชนทีวี

'ยิ่งชีพ ไอลอร์' ฝากถึง 'ส.ว.ชุดหน้า' พวกคุณ 'กุมชะตาสำคัญ' ของประเทศ



หมายเหตุ “ยิ่งชีพ อัชฌานนท์” ผู้จัดการไอลอร์ ให้สัมภาษณ์สื่อเครือมติชน ในประเด็นเรื่อง “ความคาดหวัง” ที่มีต่อ ส.ว.ชุดใหม่

: นิยามการเลือก ส.ว.ครั้งนี้อย่างไร ชับซ้อนแต่ต้องสู้
สู้เท่าที่มีบนหน้าดัก?

จริงๆ อยากจะพูดทุกวี่วันนั้นนิดหน่อย เรียกว่าไม่สู้ไม่ได้เลย ไม่ทำอะไรไม่ได้เลย

ถ้าวันนี้ประชาชนไม่พยายามเข้าไปมีส่วนร่วม สมมุติว่าบางท่านเปิดกฎหมายอ่านเอง อ่านไม่รู้เรื่อง ปิดแล้ว ไม่ทำแล้ว เลิก กระบวนการเลือก ส.ว. อาจจะเป็นกระบวนการปิดลับของคนที่มีเครือข่าย เฉพาะเจ้าพ่อที่ระดมคนได้ 20-30 คนก็เดินเข้าไป แล้วก็ไปจับสลากไหวตๆ กันในหมู่เจ้าพ่อไม่กี่คน

แล้วคนเหล่านี้ บางคนอาจจะมึนตมการณ์ที่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น อาจเป็นนายกสมาคมชวาณา เขาอาจจะไปสู้เพื่อสิทธิเกษตรกร อันนี้ไม่เป็นไร แต่ปัญหาคือในอนาคต เราเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอให้เขียนใหม่ทั้งฉบับ เสนอให้มี ส.ส.ร. คนเหล่านี้จะไหว

อย่างไร?

ผมเกรงว่าเขาจะไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในการไหวต เขา ก็จะเพียงแค่อ้างอิงคนที่มากระซิบเขาทั้งหลาย คนที่จะมายื่นสิทธิให้ทั้งหลายว่าจะให้ไหวตอย่างไร

แล้ว ส.ว.ชุดต่อไป ถ้าเป็น ส.ว.ที่ผู้มีอำนาจคุมได้ ถ้าเป็น ส.ว.ที่ถูกซื้อเรียบร้อยแล้ว ไหวตเหมือนกันหมด แล้วมีผลงานเหมือนกันกับ ส.ว.ชุดแต่งตั้ง มีการทำงานเหมือนกันกับ สนช.ที่มาจากแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร เขาจะเลือกเฉพาะคนที่เขาชอบไปเป็นองค์กรตรวจสอบคนใช้อำนาจ ซึ่งก็คือเขา (เอง) มันก็จะไม่เกิดการตรวจสอบอะไรในประเทศนี้

ป.ป.ช.จะไม่ตรวจสอบรัฐบาล กกต.จะไม่ปรรัฐบาลที่ถืออำนาจอยู่ ศาลรัฐธรรมนูญจะยุบแต่พรรคฝ่ายค้าน มันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกเป็นสิบปี คือ ส.ว.อาจจะมาเลือกคนเป็นศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีวาระอีก 7 ปี ส.ว.อาจจะมาเลือกคนเป็น กกต. กกต.จะมีอายุอีก 7 ปี มันจะต่ออายุไปเรื่อยๆ

กลายเป็นว่าระบอบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รัฐประหาร

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม - พุธที่ 6 มิถุนายน 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2285

หน้า: 16(เต็มหน้า)

Col.Inch: 98.46

Ad Value: 47,162.34

PRValue (x3): 141,487.02

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เปลี่ยนผ่าน: 'ยิ่งชีพ ไอลอร์' ผাগถึง 'ส.ว.ชุดหน้า' พวกคุณ 'กุมชะตาสำคัญ' ของ...

2557 มันก็จะสืบทอดต่อไปเรื่อยๆ แล้วรัฐธรรมนูญนี้ไม่ต้องพูดเลย ยื่นเข้าไปเขาก็โหวตเหมือนเดิม โอเค อาจจะมี 2-3 เสียงยื่นหลักการบ้างเหมือนสภาชุดที่ผ่านมา แต่มันก็ไปไหนไม่ได้ อันนี้คือภาพที่ไม่อยากเห็น

ถ้าไม่อยากเห็น มันก็ไม่มีทางเลือกอะไร นอกจากต้องพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือก ส.ว.ชุดใหม่ให้มากที่สุด

: อยากให้ประชาชนจับตาอะไรในการเลือก ส.ว.คราวนี้?

จริงๆ ส.ว.เป็นองค์กรที่มีอำนาจมาก อาจจะเรียกว่ามากกว่า ส.ส.ด้วยซ้ำ ถ้าเป็น ส.ว.ชุดพิเศษ ชุดแต่งตั้ง 250 คน อันนี้มากกว่า ส.ส.ชัดเจนเลย เลือกนายกกฯ ก็ได้ เวลาพิจารณากฎหมาย พิจารณาด้วย

แต่มันมีอำนาจสำคัญสองเรื่อง ที่ ส.ว.มีมากกว่า ส.ส.แน่นอน หนึ่งในก็คือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้เสียง ส.ส.เท่าไร ต้องได้เสียง ส.ว.อย่างน้อยหนึ่งในสาม ไม่งั้นผ่านไม่ได้ ใน ส.ว.ชุด 250 คน ต้องใช้เสียง 84 คน

เราเขียนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เขาพิจารณาถึง 26 ร่าง เขาให้ผ่านร่างเดียว อีก 25 ร่างที่ไม่ผ่าน เกือบทั้งหมดได้เสียง ส.ส.มากกว่าครึ่ง แต่ ส.ว.ไม่ให้ มันก็ไปไม่ได้

อีกอำนาจหนึ่ง ก็คือ ส.ว.มีอำนาจในการพิจารณาและเห็นชอบให้บุคคลมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ และองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กกต. ป.ป.ช. ประธานศาลปกครองสูงสุด เราเห็นปรากฏการณ์ที่ ส.ว.ชุดแต่งตั้ง ไม่อนุมัติให้คนที่เดินตามคิ่วที่เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาเป็นประธานศาล

ก่อนหน้านั้น ส.ว.ชุดพิเศษ ก็มีพฤติกรรมที่เรียกว่า "เลือกสรรอย่างดี" มาตลอด ใครจะได้มาดำรงตำแหน่งไหน เขาเลือกหลายรอบ ไม่ว่าจะป็นกรรมการสิทธิ กสทช. อันนี้เขาก็มีอำนาจในการอนุมัติ

หลายครั้ง รายชื่อที่เสนอมา เขาไม่พอใจ เขาก็ไม่ให้

ผ่าน เวลาไม่ผ่าน ก็ไม่ต้องอธิบายเหตุผล ประชุมก็จะ เป็นประชุมลับ โหวตกัน แล้วก็รู้แต่ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เจ้าตัว (บุคคลที่มีรายชื่อได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง) ก็ไม่มีโอกาสจะไปชี้แจงอะไร ว่าตัวเองเหมาะสมได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างไร

เรียกว่าองค์กรที่ตรวจสอบอำนาจรัฐทั้งหมด มีที่มาจาก ส.ว. ที่นี้ ส.ว.ชุดต่อไป ก็จะมีอำนาจน้อยลงอยู่บ้าง คือไม่ได้มีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว การเลือกนายกกฯ ยังเป็นอำนาจของ ส.ส.อยู่

แต่อำนาจหลักทั้งสองประการ คือ การพิจารณาให้หรือไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ กับการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ใครมาดำรงตำแหน่งองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ ยังเป็นอำนาจของ ส.ว.หลายๆ อย่างเรื่องใครมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ส.ส.ไม่เกี่ยวเลย ส.ส.จะเลือกมาก็คนที่ไม่เกี่ยวข้องเลย ต้องมาจาก ส.ว.เท่านั้น

ดังนั้น ถ้าหากเรามองไปในอนาคต ประมาณสักสิบปี เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ได้หรือไม่ ความผันที่จะเขียนใหม่ทั้งฉบับ มี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง จะเกิดขึ้นหรือไม่ อันนี้อยู่ในมือ ส.ว. โดยเฉพาะชุดที่กำลังจะมา ใครจะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการเลือกใหม่ในช่วงปลายปี 2567 กกต.ก็จะหมดวาระอีกห้าท่าน ก็จะมีการเลือกในปี 2568 ผู้ตรวจการแผ่นดินสามท่านจะหมดวาระหมดเลย แล้วก็จะเลือกใหม่โดย ส.ว.ทั้งหมด กรรมการสิทธิ ก็จะหมดวาระ 6 จาก 7 คน ก็จะเลือกใหม่โดย ส.ว.ชุดต่อไปอีก

ดังนั้น อนาคตข้างหน้า องค์กรเหล่านี้จะหน้าตาเป็นอย่างไร ศาลรัฐธรรมนูญจะทำงานเหมือนเดิม คือปล่อยพรรคไล่ตัดสินที่ขึ้นการเมือง หรือจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญแบบใหม่ที่มาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขึ้นอยู่กับ ส.ว.ชุดต่อไปอย่างมาก

มองอนาคตไปสักสิบปี ส.ว.ชุดนี้จะเป็นผู้กุมชะตาสำคัญ และอาจจะสำคัญกว่า ส.ส.ด้วย ●

'การไฟฟ้าสุพรรณบุรี' เปิดโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์สายสื่อสาร

ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ด.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นางอภิถญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบิกคลีนนิ่งเดย์ สายสื่อสาร เส้นทางไหว้พระ 9 วัด โดยมีนายสาโรจน์ แซ่มซ้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี ผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช.เขต 13 สุพรรณบุรี บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี ดำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นต้น ร่วมพิธี

นายสาโรจน์ กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จ.สุพรรณบุรี มีภารกิจที่ต้องดูแลในเรื่องการจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน รวมถึงการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม โดยเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ในแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมา เพื่อท่องเที่ยวจำนวนมาก.



'แพรรี่'ขอโทษ'โหนฯ'โดนระงับ ผุด'โหนกระป๋อง'เชื่อ'กรรชัย'เอาอยู่

จากกรณีรายการ “โหนกระแส” ถูกระงับการออกอากาศเป็นเวลา 1 วัน หลังสำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 เอชดี แจ้งให้ระงับการออกอากาศ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการออกอากาศรายการในหัวข้อ “ก็มาคิละ แพรรี่พร้อมบวก ลั่นสีกแล้วยังมีมารผจญ” ด้วย ล่าสุด ‘แพรรี่’ ไพรวัดย์วรรณบุตร ได้มาร่วมงาน แอลงข่าว “Miss Trans Thailand 2024” พร้อมเปิดใจเรื่องนี้ว่า

“หนูก็ต้องขอโทษ คือหนูไปดูรายละเอียดข่าวแล้วพอดีว่ามันมีเทปที่หนูออกด้วย แต่มันหลายปีแล้วตอนสีกใหม่ๆ เห็นว่ามีรายการโหนกระป๋องมาแทน หนูว่าป่าหนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) เอาอยู่แล้วค่ะ”



กรรชัย กำเนิดพลอย



แพรรี่ ไพรวัดย์

คือหลายคนกลัวการออกโหนกระแส แต่เราพร้อมไฟต์ “ความจริงก็คือความจริงค่ะความจริงพูด 100 รอบก็เหมือนกัน 100 รอบ ถ้าไปพูดเรื่องที่ตั้งคอมไม่ได้ประโยชน์ หนูก็ไม่ไปนะ แต่ว่าหลายเรื่องที่ไม่มันตรงกับเรื่องที่เราควรจะทำ”

หลายคนอาจจะมองว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง “ไม่ค่ะ หนูเข้าใจ กสทช. เพราะเขาเป็นหน่วยงาน มีหน้าที่โดยตรง ถ้าเกิดมีคนไปร้องเรียนแล้วเขาไม่ทำงานเขาก็โดนเหมือนกัน รายการที่หนูไปมันเกี่ยวกับพีธีร์ด้วยนะ แล้วหนูไม่รู้ว่าคนที่ไปร้องตอนนั้นเป็นพีธีร์หรือเปล่า หนูไม่มั่นใจนะคะ”

หลังจากนี้เกร็งใหม่ที่จะออกรายการ “ไม่ ถ้ามั่นเป็นรายการที่เราไปพูดเรื่องที่มีความรู้และสามารถแสดงทัศนะได้หนูไปเรื่องควมยืดตบตีกันไม่ต้องชวน หนูไม่เชื่อขบวนการเรื่องนี้”